



ประกาศคณะกรรมการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง มาตรการของคณะกรรมการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

สืบเนื่อง จากคณะกรรมการธุรกิจพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากการตรวจโดยห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล และกรมควบคุมโรคได้รับตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อดูแลติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการธุรกิจ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังต่อไปนี้

๑. ได้ติดต่อกับโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษานักศึกษา เพื่อยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรคจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลและกรมควบคุมโรคได้รับตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป

๒. ประกาศหยุดการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้บุคลากรสังเกตอาการและปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคลเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำหรับคณะกรรมการธุรกิจในการควบคุมภาวะการแพร่ระบาด

๓. ทำการสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษา เพื่อสามารถกำหนดให้บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในสถานที่เดียวกับนักศึกษาดังกล่าว โดยอนุญาตให้ลาหยุดเพื่อกักบริเวณดูอาการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา

๔. ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดังกล่าว ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกิจ และสมาชิกในครอบครัวในช่วงระยะเวลาที่กักตัว เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป

/๕.คณะกรรมการธุรกิจ



๕. คณะบริหารธุรกิจ มีความห่วงใยและขอความร่วมมือให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากร นักศึกษา และครอบครัว หากพบว่ามีคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่มีอาการป่วยของโรค มีความเสี่ยงและโอกาสที่จะติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

ทั้งนี้ หากมีความคับหน้าเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวรัตนาวลี ไม้สัก)  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ